

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

MẪU

BÁO CÁO<sup>1</sup>

Kết quả kiểm tra Nơi: trường học  
Thang 11/2024

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ANH NGỌC THUY

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-MN/ĐT ngày 19/9/2024 của trường ANH NGỌC THUY  
về việc kiểm tra Nơi: trường học học kỳ I năm học 2024-2025

Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 20/11/2024 Đoàn/Tổ kiểm tra) đã làm việc với  
các bộ phận khác theo kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc các nội dung  
theo hướng dẫn của nhà trường và nhà trường

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. Đặc điểm tình hình (Nêu khái quát đặc điểm tình hình, tổ chức hoạt động của đối tượng  
được kiểm tra liên quan đến nội dung kiểm tra)

Đặc điểm tình hình, tổ chức HĐ của đối tượng được kiểm tra liên  
quan đến nội dung của nơi công tác và vấn đề đang thực hiện theo  
chức năng nhiệm vụ của phòng công tác đầu năm  
Chỉ đạo theo báo kiểm tra, các hệ phân phối chương trình  
nhằm chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị tốt nhất

2. Kết quả kiểm tra

Trong tháng 11 đầu năm học nhà trường đã có báo cáo thực hiện nhiệm  
vụ công tác sư phạm  
kết quả có ưu Thi Thanh Huyền (tra ngày 6/11/2024 xếp loại Tốt  
có Lê Liên Hương (tra ngày 13/11/2024 xếp loại Khá  
có Hồ Minh Hương (tra ngày 26/11/2024 xếp loại Tốt  
kiểm tra 3 nội dung chuyên đề  
Chuyên đề xếp đúng như trường nhóm lớp tại lớp 1 và nhà trẻ  
Các lớp học việc chủ động xếp lớp dạy kèm báo hiệu chỉ lấy đề  
làm trung tâm và nêu chủ trương học bằng thực  
Báo viên chủ công và phát triển toàn diện cho xã trường  
xuận có biện pháp khác biệt, đánh giá sự tiến bộ của học sinh lớp học  
chúng nội dung phân lớp

<sup>1</sup> Dùng cho Trường đoàn/tổ kiểm tra/người kiểm tra hoặc kết thúc đợt kiểm tra

- Chuyển đề xây dựng nên trường GD lấy họ làm trung tâm của lớp MGA2 được đánh giá cao (nội dung bên trong làm theo).  
- Chuyển đề kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu-chi và các khoản từ học năm học 2024-2025.  
Nhà trường có đầy đủ văn bản hướng dẫn và văn bản ban hành về công tác thu-chi.  
Các khoản thu-chi và chứng từ sẽ được minh bạch có đầy đủ hồ sơ chứng từ minh chứng.  
Nhà trường không có khoản tài trợ nên không phải lập hồ sơ chứng từ nhưng vẫn có văn bản hướng dẫn đầy đủ.

### 3. Kết luận về những nội dung kiểm tra (ưu điểm, hạn chế)

**Ưu điểm:**  
Các bộ phận được kiểm tra làm tốt công việc được phân công đúng quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm.  
Có đầy đủ minh chứng và lưu trữ khoa học, đảm bảo.

**Hạn chế:** Có những nội dung chưa thực sự làm tốt như ở chi còn tồn đọng cũ, một số công việc mới đòi nguyên nhân không quan thời điểm đang chờ phê duyệt phương án cải tạo sân chơi.

### 4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Đối với một số công việc sau khi được cải tạo sân chơi nên nghiên cứu chuyển môn xã hội để dùng để chơi để tránh học hoặc môn xã hội, hỗ trợ đáp ứng các tiêu chí quy định trong thông tư 01 cũng như các tiêu chí của XD MT lấy để làm trung tâm và XD trường học hạnh phúc.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra về các nội dung kiểm tra nội bộ trường học trong tháng 11/2024 của trường MT Ngọc Thụy.

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đào Thị Quỳnh Trang